



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๑ มุลค่าข่าว ๒๘๓,๘๓๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหาวิทยาลัยไทยปลอดเหล้าบุหรี่



หากจะนับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรส่งไปเป็นคนทำงานในสังคมไทยและต่างประเทศ สถาบันสุดท้ายที่ปลอดเหล้าคือสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ มีมติที่ชัดเจนตรงเชิงสร้างสรรค์คือ การปลอดเหล้าจากประถม มัธยม เป็นเตรียมอุดมศึกษาคือที่ประชุมสำคัญที่จะสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีอุปนิสัย ส่งต่อมาสู่สถาบันอุดมศึกษาที่จะปลูกฝังแนวทางการรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณธรรม พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้สังคมทั่วทุกคำ มีมาตรฐานกับผู้นำที่เคารพปี พ.ศ.2538

ผู้เขียนชื่อนชชชชช พ.อ. ที่มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ 300 เมตร เป็นการแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษาเราไม่เอาเหล้า บุหรี่ มาเกี่ยวข้องกับเยาวชนคนมีอนาคตต่อชาติภาพรวม แต่มีมติ พ.อ.เป็นแค่มติ อำนาจสั่งการทางกฎหมายคงต้องขึ้นเคลื่อนในทุกหน่วยงาน กรณีเช่นนี้หากยามต้องใช้อำนาจ ผู้กำกับจะตบด้วยเงื่อนไขมาตรา 44 จะได้ใจไม่น้อย

หากจำได้สมัยท่าน รมทที่ได้ฉายา Mr. โมบรททิต ศ.ศ.ประชัย เขียมสมบูรณ์ รมท.มหาชาติ พชรกไทยรักไทย สร้างกระแสสังคม เรื่องการจ้ระเบียบสั่งลงให้ดำรงไม่มอมเมาลูกหลาน จนเป็นตำนานสิบสามมาถึงทุกวันนี้ การทำเพื่อสังคมไม่ใช่แค่ทำชุด

สำคัญต้องลงมือทำ

ผู้เขียนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย มา 18 ปี ยอมรับในวิถีว่าการเป็นครูอาจารย์ ทำงานในสถาบันอันทรงเกียรติไม่ง่าย ทั้งองค์ความรู้และองค์ความรู้ที่สั่งสอนมีเงื่อนไข สิ่งที่ยากเสนอต่อมหาวิทยาลัยทั้งระบบ นอกจากเราจะรับคนเก่ง ดี ต้องมีคุณธรรมนำเยาวชน ความรู้เป็นรูปธรรมในการสอน รูปธรรมที่สัมผัสได้ในความเชี่ยวชาญงานสอน งานวิจัย การทำเพื่อสังคม แต่พื้นฐานทางความประพฤติ สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ควรเป็นคือเหล้าบุหรือนำมาทุกประเภท คราวละ เลิก คุมมาจากคำว่าครูหนักแน่น การที่จะควบคุมสั่งเสียแล้วคิดเหล้ามีใจต้องหนักแน่น ใจเข้มแข็ง หากเราเริ่มเงื่อนไขแบบอย่างที่ดี นำจะมีอีกหลายอาชีพที่ไม่เน้นเงื่อนไขทางความรู้ผู้คุณธรรมจริยธรรมหนักแน่นเช่นตำแหน่งครูอาจารย์

เสนอเรื่องอ่อนไหวอาจขัดเคืองใจผู้ใหญ่หลายคนท่านที่อาจอ่อนไหว ทางใจยังลด ละ เลิกไม่ได้ง่าย อาจดูเป็นเรื่องส่วนตัว สำคัญไม่ใช่เรื่องความผิดทางวินัย แต่ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐที่ฐานเงินมาจากภาษีคนไทย การขอให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐสายครูอาจารย์ที่ปลอดเหล้าแบบอย่างความผู้ผู้สังคมไทย

ผู้เขียนไม่ได้หมายถึงครูอาจารย์ต้องมาเป็นนักมวยนัก พรด ผู้ถือศีล กินเจ เลกเช่นนั้น เพียงข้อแบบอย่างพื้นฐานด้านจริยธรรมที่เราดำรงอยู่ให้เยาวชนได้เห็นและนำไปยึดถือ

เป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าต่ออนาคตประเทศชาติ โปรดเข้าใจว่าผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่จะผลักดันที่ดื่มเหล้าสุบบุรีเป็นคณาจารย์ไม่ได้ มีเพื่อนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นคณาจารย์มากมายที่ยังดำรงชีวิตด้วยคารมแต่ทองงาม พองามตามโอกาสสังคม สุบบุรีเพราะทั้งชีวิตเลิกยากก็เป็นคณาจารย์บ้านเมืองในหลายมิติในหลายสังคมอาชีพ บางครั้งคนที่ดื่มเหล้าสุบบุรีก็ไม่ใช่อดรอหฬเป็นคนดีทั้งมวล เพียงเราทำความเข้าใจตรงอุปนิสัยที่จะเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะอาชีพสอนคนให้ความรู้ ปล่อยให้เรียนความคิดคน หล่อหลอมคุณค่าทางการดำเนินชีวิต คำนิยาม การสร้างพลังในการลด ละ เลิก การที่เราเป็นแบบอย่างในอาชีพครูอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพียงให้เหล้าอาชีพครูอาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัย นัก เติมนสุบบุรีแบบก้าวร้าว สติในการสอนสั่งความรับผิดชอบทดแทนไป

อาจารย์ชียา ความกรัทธิธของศิษย์ที่จะรับความรู้จะมีได้ไหม

ผู้เขียนอยากขออาชีพครูอาจารย์เป็นอาชีพที่ดำรงด้วยเกียรติภูมิ มาตรฐานทางวิชาการไม่มีข้อสงสัย การมีระดับผ่านกระบวนการที่จะรับเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ขอเมื่อเรารอรับเงื่อนไขอาชีพเช่นนี้ ชีวิตที่เหลืออยู่ในการให้ความรู้ การให้แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ใหเยาวชนคนดีมา แบบอย่างที่เรียกชานอาจารย์ไว้ใ้ใจเราเป็นที่จดจำความรู้แบบอย่างการดำรงตนทุกด้าน

อธิการบดี มทว ในอดีตถึงปัจจุบัน ยึดกรอบแนวคิดท่าน ศ.สาโรจน์ บัศรี ที่เป็นอมตะวาทว่า "ให้บัณฑิตเรียนรู้ประดุจดั่งปราชญ์ ประพฤติตนประดุจผู้ทรงศีล" ท่านอธิการบดีปัจจุบัน ผศ.พนดลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ รณรงค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยโสสะอาต เขต

มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าบุหรี่ ขออนุญาตไม่รับสปอนเซอร์การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาจากเครื่องดื่มที่เสพติด เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม แบบอย่างผู้บริหารใน มทว ทุกระดับ 100% ไม่ดื่มเหล้าสุบบุรี และรณรงค์บุคลากรนิสิตนักศึกษาไม่ดื่มเหล้าสุบบุรีได้ผลเพราะเราครูอาจารย์เป็นผู้นำแบบอย่าง การสอนเพื่อ



เน้นสร้างลูกศิษย์มีความรู้คู่คุณธรรมนำแบบ
อย่างที่ดี หากสร้างการสำนึกตัวตน กรอบการ
จัดการ ความเป็นครูอาจารย์ในทุกระดับโดย
เฉพาะระดับอุดมศึกษา ภูมิปัญญาอย่างเดียว
คือการละเลยการวางตนซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้
ศิษย์วัยกำลังหาแบบอย่างการดำรงตนได้แบบ
ที่ผิดแผกจากสิ่งที่เรายึดเป็นค่านิยมสังคมไทย
ซึ่งคือความรู้คู่คุณธรรมได้

มหาวิทยาลัยไทยไร้เหล้าบุหรีเป็นกรอบเบื้อง
ต้นที่สังคมควรยึดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ สสส.
ที่ท่าน ศ.นพ.ประเวศ วะสี สรรค์สร้างจาก
ภาชีเหล้าบุหรี ก็เพื่อให้สังคมนี้ยับด้วยการ
รณรงค์ ซึ่งก็ได้ผลตามมาตรฐานผู้ขับเค็ลื่อน
จะรอ สสส.อย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยยับเค็ลื่อนแรง

สำคัญคือองค์ กรสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย เราเริ่มที่องค์กรเล็กๆ เป็นค่า
นิยมร่วม เป็นบรรทัดฐานเยี่ยม ส่งสัญญาณ
เราจะทำให้สังคมอุดมปัญญาไม่มีเหล้าบุหรีมา
ทำลายสุขภาพ ก็เฟื่อรอกการยับเค็ลื่อน หาก
ทุกมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์
บุคลากรทุกระดับ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี รณรงค์
ไปทุกที่ ถึงบุคลากร ร.ร. ประถม มัธยม ยับ
เค็ลื่อนเป็นพลังสังคม ให้สังคมไทยไร้เหล้าบุหรี

**จะชาตินี้หรือชาติหน้าไม่สำคัญ ขึ้นอยู่
กับว่า... เราจะเริ่มหรือยัง เริ่มที่ตัวเรา ยับ
สังคมภาพรวมได้อย่างมีพลัง**

ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

